

ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

เรื่องเสรีจที่ ๓๑/๒๕๕๔

สำนวนเลขที่ ๒/๔/๒๕๕๔ (วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔)

ประเภทสำนวน อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้/ภัยธรรมชาติ

เรื่อง เพลิงไหม้อาคารเรียนได้รับความเสียหาย

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบสามัญ ๐๐๔ ขนาด ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง ค่าเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๑,๓๗๐,๑๐๐ บาท

ความเห็นของพนักงานสอบสวน -

ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดชี้ว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ประเด็นที่พิจารณา มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบสามัญ ๐๐๔ ขนาด ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๑,๓๗๐,๑๐๐ บาท ตามรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของวิทยาการจังหวัดระบุนว่า สาเหตุของเพลิงไหม้เชื่อว่าเพลิงลุกไหม้ขึ้นก่อนในห้องพักผู้อำนวยการโรงเรียนที่ชั้นสอง โดยจุดต้นเพลิงอยู่บริเวณมุมด้านหลังซีกขวาของห้องดังกล่าว ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งโต๊ะไม้สำหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรางปลั๊กพ่วง โดยแหล่งความร้อนอาจเกิดจากการอาร์คที่แผงปลั๊กพ่วง ทำให้เกิดความร้อนสะสมจนเกิดติดไฟได้และลุกลามไหม้บริเวณอื่น แต่เนื่องจากเพลิงไหม้เป็นเวลานาน ทำให้วัตถุพยานมีสภาพเสียหายมาก ซากบางส่วนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะระบุได้ชัดว่าการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลใด จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ผู้ย่อ นางสาวเกวริย์ เก่งเดช

นิติกร

ผู้ตรวจ ๑. นางสาวสุรชาติ พันธ์ศรี

หัวหน้าฝ่าย

๒. นางสาวสุวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตพ.๑





กลุ่มงานพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง สำนักความรับผิดชอบทางแพ่ง

Office of Civil Liability